

LIÊN HIỆP

Trên đường đổi mới

Những năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hiệp (Hưng Hà) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.



Diện mạo nông thôn xã Liên Hiệp ngày một đổi thay.

5 năm qua, kinh tế của Liên Hiệp tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Giá trị sản xuất bình quân ước đạt 270.341 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,97%. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,96%; công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14,97%; thương mại, dịch vụ tăng bình quân 7,58%. Tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 65,27% (năm 2015) lên 71,75% (ước năm 2020); giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản giảm từ 34,73% (năm 2015) xuống 28,25% (ước năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,5 triệu đồng, vượt 11 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội. Sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại và phát triển tương đối toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt bình quân 68.734 triệu đồng, chiếm 25,42% tổng giá trị sản xuất, tăng 2,96% so với bình quân nhiệm kỳ trước, tăng 15,72% so với năm 2015. Đặc biệt, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển biến tích cực, đẩy mạnh sản xuất theo vùng sản xuất tập trung phù hợp với quy hoạch nông thôn mới. Giá trị sản xuất bình quân ngành chăn nuôi đạt 31.895 triệu đồng/năm, tăng 3,06% so với bình quân giai đoạn 2010 - 2015. Trong xây dựng nông thôn mới, sau khi về đích nông

thôn mới năm 2014, Liên Hiệp đã quyết liệt thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay cơ bản đạt 11/11 tiêu chí. Toàn xã đã xây dựng 1.248m đường giao thông, cứng hóa 1.427m kênh mương, xây mới Trường THCS và Trường Mầm non với tổng kinh phí 12,4 tỷ đồng. Cùng với đó, xã luôn chú trọng giữ vững, mở rộng các ngành nghề hiện có, thu hút và tạo điều kiện thành lập các doanh nghiệp, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển khá, giá trị sản xuất tăng 11,1%/năm. Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt, 6/6 thôn có tổ thu gom rác thải. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt trên 90%. Cùng với phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực. Hàng năm xét tốt nghiệp THCS bình quân đạt 99,8%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT đạt 91,5%. Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,9%, tăng 28,8% so với năm 2015. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng được chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định. Các chính sách chi trả đối tượng bảo

trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc. Giải quyết việc làm mới cho 98% lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ước còn 1,3%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong công tác xây dựng chính quyền, HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương theo luật định. UBND xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực, năng lực quản lý nhà nước được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, phát động phong trào thi đua yêu nước. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, hoạt động hiệu quả, sát thực tế. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, chú trọng, có nhiều tiến bộ. Các chỉ bộ thực hiện tốt việc phân công tác cho đảng viên.

Có thể nói, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bền vững trong những

năm tới. Phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ mọi thời cơ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,54%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,69%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 13,88%/năm; giá trị thu nhập thương mại, dịch vụ tăng 8,25%/năm. Xã cũng phấn đấu đến năm 2025 có cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 25,13%; công nghiệp, xây dựng 52,73%; thương mại, dịch vụ 22,14%; tỷ lệ hộ dân văn hóa 90%; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm xuống dưới 1%; giải quyết việc làm cho 99% lao động; lao động qua đào tạo đạt 65% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 90% trở lên; chính quyền, đoàn thể vững mạnh đạt tỷ lệ 90% trở lên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tập trung phát triển nông nghiệp một cách toàn diện theo hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện quy hoạch nông thôn mới và sản xuất hàng hóa, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục quy hoạch khu công nghiệp tập

trung thu hút các nhà đầu tư. Đẩy mạnh phát triển các nghề truyền thống, tiếp tục chỉ đạo mở rộng các nghề dệt may. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ theo hướng đa dạng. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, phấn đấu không có học sinh bỏ học, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên bình quân của huyện. Xây dựng quy chế về quản lý lễ hội, di tích, thống nhất định ra một ngày chung cho việc mở lễ hội trong cụm di tích lịch sử. Đồng thời, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong các hoạt động lễ hội, di tích. Tăng cường công tác kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Thực hiện bảo đảm chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, hàng năm phấn đấu có trên 6.000 lượt người được khám và điều trị tại địa phương. Tuyên truyền, vận động 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Hàng năm duy trì quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để chăm sóc các đối tượng chính sách và người có công. Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường phối hợp với các cơ sở dạy nghề đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nhân dân. Xây dựng kế hoạch quốc phòng, quân sự địa phương, thể trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nâng cao cảnh giác chống mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tập trung giải quyết các vụ việc, không để tồn đọng, tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước của UBND xã trên các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc trong cộng đồng dân cư. Nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quốc phòng an ninh; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị của địa phương.

Ông Đặng Văn Huệ, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp

Trong nhiệm kỳ tới, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn, thách thức. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp luôn phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững; tăng cường quốc phòng - an ninh; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ. Tôi mong muốn các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về mọi mặt, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới phải thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Thủ Độ, xã Liên Hiệp

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ xuyên suốt, thời gian tới, nhà trường tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên vững vàng về kiến thức, nghiệp vụ sư phạm. Tôi cũng mong muốn và hy vọng công tác giáo dục sẽ được cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng quan tâm để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương phát triển toàn diện.

Ông Lương Xuân Dinh, Trưởng thôn Nửa, xã Liên Hiệp

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được quan tâm, thực hiện. Thôn chúng tôi thành lập đội thể thao và tham gia nhiều hoạt động của địa phương. Các thành viên trong đội từ bạn công việc song rất tích cực tham gia hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Theo tôi, bên cạnh việc phát triển kinh tế thì hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng cần được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo động lực để thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua yêu nước.

Anh Lương Đức Thắng, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp

Tôi rất kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới, xã nhà có nhiều bước phát triển trên tất cả các mặt. Hiện nay, nhiều đoàn viên thanh niên muốn làm giàu, phát triển kinh tế trên chính đồng ruộng của mình nhưng lại thiếu vốn, kinh nghiệm nên khó phát triển và thực hiện nguyện vọng. Qua Đại hội lần này, tôi mong muốn có những giải pháp quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp để đoàn viên thanh niên góp sức trẻ của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cần có chính sách hợp lý cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách, quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nhằm góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Chị Đặng Thị Phương, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo và nâng cao mức sống cho người dân. Được cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp. Bên cạnh tạo việc làm cho lao động, trang trại đã giúp gia đình nâng cao thu nhập. Tôi mong muốn trong thời gian tới, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân sẽ được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng.

MAI THỨ



Cơ sở vật chất trường học được xã Liên Hiệp quan tâm xây dựng khang trang.



Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển.



Nông dân xã Liên Hiệp phát triển kinh tế.



Khám chữa bệnh cho nhân dân tại Trạm Y tế xã.



Làng quê Liên Hiệp.